

## จับบททวนอีเอชไอเอ โรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน นำโดยนายมัธยม ชายเต็ม รองประธานเครือข่าย และชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือขอให้ระงับและตรวจสอบการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา

นายมัธยมกล่าวว่า จากการศึกษาในรายงานอีเอชไอเอ พบความผิดปกติในประเด็นด้านชีววิทยาที่ไม่มีอยู่จริงในพื้นที่ อ.เทพา ทำให้เชื่อได้ว่าการจัดทำรายงานมีความผิดพลาด อีกทั้งประเด็นที่ต้องโยกย้ายประชาชน 240 กว่าครอบครัว ถือว่าเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานของชุมชน ซึ่งนักวิชาการสะท้อนว่าการประเมินผลกระทบด้านนี้ ยังทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และชุมชนเองเห็นว่าการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน มีทั้งการตั้งถิ่นฐาน วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาอย่างยาวนานนับร้อยปีนั้น เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนอย่างร้ายแรง

“การเขียนมาตรการเพียงเรื่องการเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน หรือการจัดหาที่อยู่ใหม่ที่ปรากฏในรายงานอีเอชไอเอ ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนกันได้ เพราะกว่าจะเกิดเป็นชุมชนนั้นมิใช่การตั้งขึ้นมาในวันเดียว หรือแค่มีบ้านเรือนมารวมกันเท่านั้น แต่คือวิถีชีวิตที่สั่งสมมาจนเป็นวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีมิติทางศาสนา เครือญาติ และอีกหลายประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้ตามข้อสรุปในรายงานอีเอชไอเอฉบับนี้” นายมัธยมกล่าว

ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่าจึงขอให้ระงับการพิจารณารายงานอีเอชไอเอ ที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2560 ไว้ก่อน และตั้งคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทั้งในมิติของเนื้อหาสาระ และกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งรายงานทั้งหมด และต้องเปิดเผยให้สาธารณะรับรู้โดยตรงไปตรงมา หากมีความไม่ถูกต้องในการจัดทำรายงานชิ้นนี้ ไม่ว่าจะในด้านเนื้อหาสาระ หรือกระบวนการได้มาซึ่งเนื้อหาสาระ ก็ต้องยกเลิกรายงานทั้งหมด



ข่าวสด

ข่าวสด กรอบข่าว กรอบข่าว

Circulation: 850,000

Section: ข่าวต่อจากหน้าแรก

วันที่: Friday 12 January 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9908

หน้า: 10

Col.Inch: 32

ADValue: (B/W): 35200

(FC) : 48000

PRValue(x3.5): (B/W) : 123200

(FC) : 168000

วันเดียวกัน ที่สำนักอัยการสงขลา เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ที่คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้เดินทางเข้าพบพนักงานอัยการ ตามที่พนักงานสอบสวนนัดเพื่อส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการ จากนั้นเครือข่ายได้ยื่นหนังสือ ร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ ขณะที่सानาฟี-เขาวงกต ซึ่งถูกจับกุมก็จะเข้ารายงาน ตัวต่อศาลตามกำหนดนัดเพื่อรับทราบว่ายัยการสั่งฟ้องแล้วหรือไม่ หลังจากนั้นทีมพิทักษ์ จะเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างท่าเรือในแม่น้ำเทพาด้วย

ด้านนายดิเรก เหมนคร สมาชิกเครือข่าย กล่าวว่า วันนี้เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอา โรงไฟฟ้าถ่านหินยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับอัยการจังหวัดเพื่อขอร้องให้ยุติดำเนินคดี กับทางเครือข่ายทั้ง 17 คนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม เครือข่ายเพียงต้องการมายื่นหนังสือให้นายกฯ หยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่จะสร้างผลกระทบให้ประชาชนต้องอพยพโยกย้ายนับ 1,000 คนเท่านั้น

ด้านนายประเสริฐ วัฒนเสรีกุล รองอธิบดีอัยการภาค 9 กล่าวว่า เบื้องต้นอาจจะส่งฟ้อง ไม่ทันภายในกำหนดและอาจจะปล่อยตัวผู้ต้องหาไปก่อนแล้วค่อยมารายงานตัวในภายหลัง เพราะจะต้องสอบคำให้การพยานเพิ่มก่อน

จากนั้นนายมุสตาฟซิดี นวบา 1 ใน 17 เครือข่ายได้อ่านแถลงการณ์ว่า ผู้ปกป้องทรัพยากร ไม่ใช่อาชญากรขอให้ยุติการดำเนินคดีกับนักปกป้องชุมชนทุกคน เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เราจึงขอความเป็นธรรม และขอเรียกร้องให้มีการยุติการดำเนินคดี ทุกคดีกับผู้ที่ยออกมาปกป้องชุมชนทุกคนด้วยความคิดที่ว่า “ผู้ปกป้องทรัพยากรไม่ใช่อาชญากร”